

HQC SINH

TRẢ LỜI VỚI VIỆC THỰC THI LUẬT NHẬP CƯ

Hội Đồng Quản Trị cam kết vì sự thành công của tất cả các em học sinh và tin rằng mỗi cơ sở nhà trường phải là một nơi an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh và gia đình của các em, bất kể quốc tịch hay tình trạng nhập cư của họ.

Nhân viên Học Khu sẽ không hỏi hay thu thập thông tin hay giấy tờ liên quan đến quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư của học sinh hay thành viên trong gia đình của các em hay phụ giúp cho cơ quan thực thi luật nhập cư tại các trường trong Học Khu, ngoại trừ khi điều này là bắt buộc bởi luật tiểu bang và liên bang. (Luật Giáo Dục 234.7)

Không học sinh nào bị từ chối các quyền và các cơ hội bình đẳng hoặc phải chịu sự đối xử phân biệt, quấy rối, hay hăm dọa bất hợp pháp trong các chương trình và hoạt động của Học Khu trên căn bản tình trạng nhập cư của bản thân. (Luật Giáo Dục 200, 220, 234.1)

Giám Đốc Học Khu hoặc người được ủy quyền sẽ thông báo đến phụ huynh/người giám hộ về các quyền được nhận một nền giáo dục công miễn phí của con em họ bất kể tình trạng nhập cư hoặc đức tin tín ngưỡng và các quyền liên quan đến việc thực thi luật chống nhập cư bất hợp pháp. (Luật Giáo Dục 234.7)

Để theo sát với các đòi hỏi của Văn Phòng Tổng Chương Lý của California, Giám Đốc Học Khu hay người được ủy quyền sẽ lập ra các thủ tục để giải quyết những yêu cầu tiếp cận các hồ sơ trong Học Khu, cơ sở nhà trường hay các em học sinh từ một người thực thi pháp luật với mục đích để thực thi luật nhập cư.

Các giáo viên, nhân viên hành chánh, và các nhân viên nhà trường khác sẽ được đào tạo về các vấn đề nhập cư, bao gồm thông tin liên quan đến trả lời một yêu cầu từ nhân viên cơ quan nhập cư muốn tới trường hoặc được tiếp cận một học sinh.

Giám Đốc Học Khu hoặc người được ủy quyền sẽ báo cáo lên Hội Đồng Quản Trị, ngay khi có thể, khi có yêu cầu về thông tin hay ý định tiếp cận một cơ sở nhà trường bởi cảnh sát hay nhân viên sở cảnh sát với mục đích để thực thi các điều luật về nhập cư. Thông báo này sẽ được cung cấp theo cách đảm bảo việc bảo mật và riêng tư của bất cứ thông tin có thể nhận dạng. (Luật Giáo Dục 234.7)

HQC SINH

TRẢ LỜI VỚI VIỆC THỰC THI CHỐNG NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP

Tham Khảo Pháp Lý:

LUẬT GIÁO DỤC

200 Công bằng trong giáo dục

220 Nghiêm cấm phân biệt đối xử

234.1 Đạo luật Nơi An Toàn để Học Tập (Safe Place to Learn Act)

234.7 Bảo vệ dành cho học sinh liên quan đến tình trạng nhập cư và quốc tịch

48204.4 Bằng chứng về nơi cư ngụ khi nộp đơn xin học

48980 Các thông báo gửi phụ huynh

48985 Các thông báo gửi phụ huynh bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

8310.3 Điều Luật về Tự Do Tín Ngưỡng của California (California Religious Freedom Act)

LUẬT HÌNH SỰ

422.55 Định nghĩa về "hate crime"

627.1-627.6 Tiếp cận các cơ sở nhà trường, người ngoài

LUẬT HOA KỲ, TITLE 20

1232g Đạo Luật về Các Quyền Giáo Dục và Riêng Tư cho Gia Đình

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982)

Các Nguồn Tài Nguyên cho Hành Chánh:

CÁC ÁN PHẨM CỦA CSBA

Hướng Dẫn Pháp Lý trong việc Cung Cấp sự Tiếp Cận Công Bằng đến Một Nền Giáo Dục cho Tất Cả Trẻ Em, Bất Kế Tình Trạng Nhập Cư, tháng Hai 2017 (*Legal Guidance on Providing All Children Equal Access to Education, Regardless of Immigration Status, February 2017*)

CÁC ÁN PHẨM TỪ VĂN PHÒNG TỔNG CHƯỞNG LÝ CỦA CALIFORNIA

Khuyến Khích một Môi Trường Học Tập An Toàn và Không Lo Sợ cho Tất Cả: Hướng Dẫn và các Chính Sách Mô Hình để Hỗ Trợ của California's K-12 trong việc Đáp Trả các Vấn Đề về Nhập Cư, tháng Tư 2018 (*Promoting a Safe and Secure Learning Environment for All: Guidance and Model Policies to Assist California's K-12 Schools in Responding to Immigration Issues, April 2018*)

CÁC TRANG MẠNG

CSBA: <http://www.csba.org>

Văn Phòng Tổng Chưởng Lý của California (California Office of the Attorney General): <http://oag.ca.gov>

Bộ Giáo Dục của California (California Department of Education): <http://www.cde.ca.gov>

Cơ Quan Phụ Trách về Việc Làm và Nơi Cư Ngụ Công Bằng của California (California Department of Fair Employment and Housing): <http://www.dfeh.ca.gov>

Bộ Tư Pháp California (California Department of Justice): <http://www.justice.gov>

Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Văn Phòng Phụ Trách các Quyền Dân Sự (U.S. Department of Education, Office for Civil Rights): <http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr>

Cơ Quan Thực Thi Nhập Cư và Hải Quan Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs Enforcement): <http://www.ice.gov>

Cơ Quan Thực Thi Nhập Cư và Hải Quan Hoa Kỳ, Hệ Thống Tìm Người Bị Giam Giữ Dừng Mạng Kết Nối (U.S. Immigration and Customs Enforcement, Online Detainee Locator System): <http://locator.ice.gov/odls>